



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน
และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้องค์กรวิชาชีพเสนอชื่อผู้แทน องค์กรเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา และมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงประกาศรายชื่อผู้แทน องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

หมายเลข	ชื่อ-สกุล	องค์กรที่เสนอชื่อ
๑	รองศาสตราจารย์พิเศษ เกสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์	สภาเภสัชกรรม
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓	รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร	สัตวแพทย์สภา
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวัลลี พุ่มสุทัศน์	สภากายภาพบำบัด
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	สภาวิศวกร
๖	รองศาสตราจารย์เรณู พุกบุญมี	สภาการพยาบาล
๗	นายวิรัตน์ รัตตากร	สภาสถาปนิก
๘	นายสมชัย เจ็ดเสริมอนันต์	สภาเทคนิคการแพทย์
๙	ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชกุล	สภาการสาธารณสุขชุมชน
๑๐	นายสำเภา สมบูรณ์	สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา)
๑๑	ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี	แพทย์สภา

/การดำเนินการ...

การดำเนินการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

๑. ให้ผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน มาเลือกกันเอง ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายนี้ หากมิได้ดำเนินการตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์

๒. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วนต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ณ สถานที่ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดไว้ในวันที่กำหนดให้มีการเลือกกันเอง กรณีที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ถือว่ามีความผิดปกติที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเลือกกันเองได้ และให้ดำเนินการเลือกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนด

๓. ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเลือกกันเอง ณ สถานที่ที่จัดไว้ได้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะใช้วิธีการเลือกกันเองที่เหมาะสม และจะประกาศให้ทราบภายหลัง

๔. ในวันเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายต่อเจ้าหน้าที่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอรรณพ สังขวาสิ)
เลขาธิการสภาการศึกษา

กำหนดการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เวลา	กิจกรรม
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรายงานตัว และตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดคัดกรอง ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และดำเนินการตามประกาศฯ ณ ห้องศิษย์เก่า ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	ชี้แจงการดำเนินการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และดำเนินการตามประกาศฯ
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.	ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป	ปิดหีบและนับคะแนน ประกาศผลผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ

ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า ๑ คนขึ้นไป ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลงคะแนนอีกครั้ง โดยลงคะแนนให้เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน เพื่อให้มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเพียง ๑ คน หากลงคะแนนครั้งที่ ๒ แล้ว แต่ยังมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันมากกว่า ๑ คน ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้แทนองค์กรวิชาชีพจับสลากให้เหลือ ๑ คน และถือว่าผู้ที่ได้รับการจับสลากเป็นผู้ได้รับเลือก